

# Toàn dân tích cực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình, ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, thời gian qua Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng cần hỗ trợ.



Các đại biểu quyền góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ phát động ngày 19/3/2020.

Ảnh: THÀNH TÂM

**Phóng viên:** Xin ông cho biết thời gian qua Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" như thế nào?

**Ông Nguyễn Văn Giang:** Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 20/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi, phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay từ lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền gần 3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng để ủng hộ các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung trong tỉnh thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động; phân công các thành viên vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, đến hết ngày 2/4/2020 đã có 60 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh

nh nghiệp, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng và ủng hộ bằng hiện vật: 20 tấn gạo, 1.500 thùng sữa gạo, 371.000 khẩu trang, 1.050 bộ quần áo bảo hộ y tế, 50 chậu rửa tay, 2 máy thổi, 10 máy monitor và 1.000 bộ kit thử phát hiện virus. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn ủng hộ này để hỗ trợ các đơn vị, cơ sở y tế mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

**Phóng viên:** Cùng với phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua MTTQ các cấp đã tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch như thế nào thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Giang:** Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đây mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tích cực thực hiện

các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của ngành chuyên môn; trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đầu của dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức 6 điểm truyền thông tại các cơ sở tôn giáo và nơi có đông đồng bào Công giáo thu hút trên 400 người tham dự để tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch. Thành lập đoàn công tác gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đề nghị các tổ chức tôn giáo chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Mặt trận cũng phát động các cơ sở tôn giáo và khu dân cư tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Ban công tác mặt trận các khu dân cư tích cực phối hợp với chính quyền các thôn, tổ dân phố kịp thời nắm bắt thông tin những người từ các quốc gia, vùng có dịch trở về địa phương để tiếp cận, vận động họ tự khai báo, tự nguyện đến nơi cách ly tập trung hoặc thông báo với

chính quyền, cơ quan y tế thực hiện tiếp cận, giám sát, hướng dẫn, cách ly theo quy định. Đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa những thông tin xuyên tạc, không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của tín đồ, nhân dân.

**Phóng viên:** Xin ông cho biết thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì tham gia phòng, chống dịch Covid-19?

**Ông Nguyễn Văn Giang:** MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tổ chức ở cơ sở, nhất là ở địa bàn thôn, tổ dân phố, khu dân cư tập trung cao nhất công tác tuyên truyền đến mỗi hộ gia đình và từng người dân trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 thực hiện cách ly toàn xã hội. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các

biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thành lập các tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư để quản lý người ra vào địa bàn. Thông qua công tác quản lý địa bàn, cơ sở rà soát, lập danh sách báo cáo những trường hợp công dân trên địa bàn quản lý có liên quan đến dịch bệnh, phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly và các nội dung, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những người yếu thế, già cả neo đơn, ốm đau thường xuyên; lực lượng lao động trong các doanh nghiệp không có việc làm, thu nhập và đời sống gặp khó khăn.

**Phóng viên:** Để tiếp tục huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông có mong muốn điều gì thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Giang:** Dự báo tình hình dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, trong điều kiện cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn; nếu tình hình dịch bệnh lan rộng thì phải huy động rất lớn nguồn lực, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thời gian qua đã tạo nguồn lực cùng với cấp ủy, chính quyền tập trung nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tỉnh ta sẽ vượt qua khó khăn, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường.

Thời gian ủng hộ kéo dài đến ngày 10/5/2020. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh; địa chỉ số 8, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; hoặc MTTQ các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn trong tỉnh; hoặc gửi về tài khoản số 3713.0.1014748.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**MINH CƯỜNG**  
(thực hiện)

## GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

**Ông Ngô Văn Đình, tổ 7, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)**



Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất đạt được nhiều kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong phần đánh giá kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tôi mong muốn có những đánh giá, số liệu dẫn chứng cụ thể để ghi nhận những thành tựu của khoa học và công nghệ. Ở phần mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tôi đề nghị bổ sung giải pháp trong xây dựng công tác tuyên truyền để các cấp, ngành, địa phương và người dân hiểu được vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; có những định hướng về cơ chế, chính sách cụ thể, khuyến khích sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tạo được sợi dây liên kết giữa người nghiên cứu, sáng chế với các doanh nghiệp để những nghiên cứu hữu ích, có tính ứng dụng cao được sản xuất thành những sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sống.

**Ông Hoàng Đăng Cát, xã Thái Giang (Thái Thụy)**



Tôi hoàn toàn nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp mà dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp về tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Tôi đề nghị trong thời gian tới chính quyền các cấp, chính sách khuyến khích, ưu đãi cụ thể để thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế. Đặc biệt, có những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh như: giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp... để tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút đầu tư. Tôi rất tán đồng quan điểm trong quá trình lựa chọn các nhà đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư uy tín, có năng lực tài chính thực sự, công nghệ hiện đại; không thu hút đầu tư bằng mọi giá, để cao yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

**Ông Trần Cao Sơn, thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long (Tiền Hải)**



Tôi nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Dự thảo Báo cáo đã nêu rõ kết quả đạt được của lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó có công tác trồng và bảo vệ rừng. Là một trong những người nuôi trồng thủy sản và được hưởng lợi trực tiếp từ dự án trồng rừng ngập mặn, tôi đề nghị bổ sung thêm một số kết quả cụ thể về công tác trồng rừng ngập mặn cũng như tác động tích cực từ rừng ngập mặn đối với cuộc sống của người dân ven biển. Ngoài ra, phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cũng nên bổ sung các giải pháp để duy trì và mở rộng diện tích rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ sản xuất thủy sản bền vững cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**

## THÀNH PHỐ

# Đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới

Tước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng, chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố được triển khai tích cực, được nhân dân đánh giá cao. UBND thành phố đã triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, đội phân ứng nhanh; phân tích, dự báo tình hình và tổ chức thực hiện các kịch bản với nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, linh hoạt, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, phù hợp với diễn biến từng thời điểm. Thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố làm tổ trưởng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các phường, xã, đơn vị trên địa bàn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị, cách ly; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan bảo đảm chặt chẽ, nhịp nhàng. Vì vậy, đến nay đã kiểm soát tốt

tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, đặc biệt hiện nay dịch bệnh chuyển sang giai đoạn mới đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, phù hợp, toàn diện, quyết liệt hơn. Để chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình

hướng; tiếp tục quán triệt tinh thần "Chống dịch như chống giặc", sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Cấp ủy, chính quyền xã, phường, thôn, tổ dân phố tập trung rà soát, phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (đối với những trường hợp đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch) để có biện pháp phù hợp; vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 04



Phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) phát tờ rơi tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19.



Các cửa hàng không thiết yếu trên đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) tạm dừng kinh doanh.

của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND thành phố đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cách ly tập trung. Theo đó, khách sạn Sông Trà đã đi vào hoạt động từ ngày 25/3 với 32 phòng, 58 giường. Khu mới Bệnh viện Đa khoa thành phố đã đầu tư trang thiết bị, phục vụ cách ly khoảng 200 người. Đồng thời, thành lập tổ điều hành chung do đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thành

phố làm tổ trưởng, 1 tổ chỉ đạo chuyên môn, 3 đội thường trực chống dịch 24/24 giờ tại khu cách ly tập trung; 2 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử lý đã đi vào hoạt động từ ngày 25/3 với 32 phòng, 58 giường. Khu mới Bệnh viện Đa khoa thành phố đã đầu tư trang thiết bị, phục vụ cách ly khoảng 200 người. Đồng thời, thành lập tổ điều hành chung do đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thành

phố làm tổ trưởng, 1 tổ chỉ đạo chuyên môn, 3 đội thường trực chống dịch 24/24 giờ tại khu cách ly tập trung; 2 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử lý đã đi vào hoạt động từ ngày 25/3 với 32 phòng, 58 giường. Khu mới Bệnh viện Đa khoa thành phố đã đầu tư trang thiết bị, phục vụ cách ly khoảng 200 người. Đồng thời, thành lập tổ điều hành chung do đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thành

**ĐỨC DÙNG**